



สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้” ไตรมาส 3 ปี 2552

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี 2552 จำนวน 31 ราย¹ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล และ นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาง 7 ราย ปาล์มน้ำมัน 3 ราย ประมง 6 ราย การท่องเที่ยว 6 ราย การค้า 6 ราย อสังหาริมทรัพย์ 2 ราย และสถาบันการเงิน 1 ราย สรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

ภาพรวม

เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และ สตูล ในไตรมาส 3 ปี 2552 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากการที่ภาวะตลาดการเงินของโลกเริ่มคลี่คลาย และการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือของภาครัฐทำให้ตลาดการเงิน และภาวะเศรษฐกิจของโลกเริ่มดีขึ้น ส่งผลให้การส่งออกยางพาราแปรรูป ฝูง มือยาง ไม้ยางพารา และสัตว์น้ำแช่แข็ง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลัก เพิ่มขึ้น และคำสั่งซื้อเริ่มมีเข้ามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศจีน

¹ เดือนสิงหาคม 16 ราย และเดือนกันยายน 15 ราย

ประกอบกับราคาขางพาราและปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่าน มาช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนวัตถุดิบของผู้ประกอบการ ส่วนภาคการค้า ยังคงได้รับผลกระทบจากรายได้เกษตรกรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา แต่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ประกอบ กับอัตราดอกเบี้ยและระดับราคาสินค้าที่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้ง มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายเรียนฟรี นโยบายเช็คช่วยชาติ สามารถช่วยกระตุ้นการ อุปโภคบริโภคของประชาชนได้ระดับหนึ่ง

สำหรับสถานการณ์การจ้างงานยังอยู่ในภาวะปกติ และมีการ ใช้แรงงานต่างด้าวในแรงงานทั่วไปที่ต้องใช้แรงงาน เช่น โรงงานไม้ ขางพารา และโรงงานอาหารแช่แข็ง เป็นต้น ภาคธุรกิจยังไม่มียุทธศาสตร์การปลดคนงาน ในกรณีที่มีแรงงานลาออกก็จะชะลอการรับพนักงาน ใหม่ แต่ปรับปรุงให้มีกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจได้นำระบบ IT มาใช้ในการทำงานจึงทำให้ยังคงต้องการแรงงาน ที่มีทักษะและมีฝีมือ

สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2552 ภาวะเศรษฐกิจของ ภาคใต้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ เริ่มคลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ยังขยายตัวดี ซึ่งจะ ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง และผลจากราคาน้ำมันใน ตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ราคาขางและปาล์ม น้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ภาวะการท่องเที่ยวทางฝั่งตะวันตกที่เริ่มฟื้นตัว และเข้าสู่ช่วงฤดูกลาง

การบริโภค

การบริโภคของภาคใต้ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน จากปัจจัยหลักคือ รายได้ของเกษตรกรที่มาจากการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรที่ลดลงตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมา ยอดการจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ลดลง แต่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2-3 จากราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีราคาสูงขึ้น ส่วนการอุปโภคบริโภคในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลดลงตามภาวะการท่องเที่ยวที่อยู่ในภาวะชะลอตัวจากปัญหาความกังวลจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ปัญหาการเมืองภายในประเทศและผลกระทบต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

การลงทุน

การลงทุนด้านการก่อสร้างในพื้นที่ที่ออกสำรวจ โครงการบ้านจัดสรรอยู่ในภาวะทรงตัว การก่อสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจบ้านเช่า อพาร์ทเมนต์ และหอพักนักศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่ยังคงมีการสร้างบ้านอยู่อาศัย ส่วนในจังหวัดที่โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผลจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมีผลให้มีการขยายตัวของการลงทุนด้านการก่อสร้าง แต่เป็นการก่อสร้างบ้านที่มีมูลค่าไม่สูงมากหรือเป็นเพียงการปรับปรุง-ต่อเติม ที่อยู่อาศัย เป็นส่วนใหญ่

การส่งออก

การส่งออกสินค้าของภาคได้มีทิศทางดีขึ้น โดยเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามานับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 และยังคงมีต่อไปจนถึงสิ้นปี การส่งออกมีขยงพาราเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดหลัก คือ จีน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศของจีน ส่งผลให้วัตถุดิบที่เป็นไม้ท่อนในประเทศเริ่มขาดแคลน ส่วนการส่งออกถุงมือขยง ยังคงเพิ่มขึ้นความต้องการซื้อถุงมือขยงจากต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดหลัก คือ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ยังคงมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากกรณีการเกิดโรคระบาด ไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นปัจจัยหนุนให้มีความต้องการถุงมือขยงเพิ่มมากขึ้น สำหรับการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ดีกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารทะเลของตลาดยังมียู่ โดยตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ยังคงมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการจะเน้นผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม และให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานตามที่คู่ค้ากำหนด รวมทั้งการขยายตลาดใหม่ เช่น ในกลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตาม จากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ผู้นำเข้ามีการต่อรองราคามากขึ้น และลดคำสั่งซื้อถ่วงหน้ำระยะยาว ส่วนการส่งออกน้ำมันปาล์มมีน้อยมาก เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่สามารถจำหน่ายได้ภายในประเทศและได้ราคาที่ดีกว่า

อุปทาน

- **เกษตรกร** ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันลดลง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ประกอบกับราคาปุ๋ยเมื่อปีที่ผ่านมาสูงมาก ทำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตปีนี้ลดลง และคาดว่าผลผลิตทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันในปี 2552 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2551 ด้านราคา ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ราคายางดีขึ้น เกิดจากการซื้อยางเพื่อชดเชยสต็อกของผู้ใช้ยางในตลาดโลกที่ลดลงมาก และการเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์ของนักลงทุน รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนปาล์มน้ำมัน เนื่องจากผลผลิตในปีนี้ออกน้อย จึงมีวัตถุดิบไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน และทำให้เกษตรกรสามารถขายผลปาล์มได้ในราคาที่ดีขึ้น

- **อุตสาหกรรม** กำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะประเทศจีน แต่มีข้อจำกัดของปริมาณวัตถุดิบที่มีน้อย ทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากนัก ผลผลิตยางแท่งและยางแผ่นรมควัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตยางล้อรถยนต์ลดลง ตามความต้องการจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตน้ำยางข้นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมถุงมือยางขยายตัวสูง และมีการผลิตยางคอมพาวนด์เพื่อส่งออกไปประเทศจีนเพิ่มขึ้นมาก ด้านปาล์มน้ำมันในช่วงไตรมาส 3 ด้วยปริมาณวัตถุดิบที่น้อยและคุณภาพต่ำ โรงงานใช้กำลังการผลิต

ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน เหลือเพียงประมาณร้อยละ 50 ผู้ประกอบการหลายราย มีการลงทุนต่อเนื่องจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ในโครงการไบโอแก๊ส เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียจากโรงงานปาล์ม ด้านอาหารแช่แข็ง ยอดคำสั่งซื้อดีกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า โดยเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามามากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤศจิกายน เพื่อเตรียมรองรับเทศกาลคริสต์มาสช่วงปลายปี

การท่องเที่ยว

ไตรมาส 3 ปี 2552 นักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (ชนิดเอ H1N1) โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 60 แต่อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวยังเป็นชาวมาเลเซียประมาณร้อยละ 90

ส่วนจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช ภาวะการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มฤดูมรสุมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวทางทะเลก็ตาม แต่ทั้ง 2 จังหวัดยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง โดย ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 รวมทั้งปัญหาทางการเมือง มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไม่มากนัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้า

ส่วนใหญ่เป็นคนไทยโดยเฉพาะส่วนราชการที่มีการจัดประชุมและสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการทำตลาดเชิงรุก เช่น กิจกรรมออกร้านที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งการเป็นเจ้าของงานกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดจริง และจัดงานเที่ยวไทย 5 ภาค ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างดี

ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร

สินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลง ในขณะที่สินค้าบางรายการ มีการปรับราคาลดลงจากปีก่อน เช่น ราคาห้องพักของโรงแรม ราคาอาหารตามแหล่งท่องเที่ยว และราคาสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าส่งออก เช่น ยางพาราและปาล์ม น้ำมัน เป็นต้น ส่วนต้นทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น เหล็ก และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงจากปีที่แล้ว แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากต้นทุนคงที่อันเนื่องมาจากกำลังการผลิตและยอดขายที่ลดลง ต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ไม่สามารถผลักภาระไปให้กับลูกค้าในรูปของราคาจำหน่ายได้ เนื่องจากกำลังซื้อของลูกค้าลดลง ซึ่งมีผลต่อยอดขายและผลกำไรโดยรวมลดลง ทำให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อรองรับต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยการประหยัดการใช้พลังงาน และลดปริมาณการสต็อกสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

แรงงาน และภาวะการจ้างงาน

การจ้างงานโดยรวมได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่มาก ไม่มีการปลดหรือลดพนักงาน แต่ยังคงมีความต้องการแรงงาน ไม่มีฝีมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางการส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูปยางพารา และปาล์มน้ำมัน ส่วนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง ผู้ประกอบการยังไม่มีนโยบายลดพนักงาน แต่จะใช้วิธีลดจำนวนวันหรือชั่วโมงการทำงานลง เพื่อรักษาพนักงานที่มีความชำนาญไว้และไม่ต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่เมื่อธุรกิจมีความต้องการสำหรับแรงงานในภาคการค้า มีอัตราการเข้า-ออกจากงาน (Turn over) สูง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ซึ่งเข้าทำงานระยะสั้นๆ เพื่อรองานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้

กันยายน 2552